

**บทวิจารณ์หนังสือ**  
**ปิดกวาดประเทศไทย ก้าวอย่างอึกยาวไกล**  
**ผู้เขียน วิทยากร เชียงกุล**  
**วิจารณ์โดย นางสาวจรรุวรรณ เอกเอี่ยม รหัสนักศึกษา 5810521020**  
**คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม.**

หนังสือเล่มนี้เป็นบทวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติเชิงโครงสร้างทางสังคมและเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นสังคมที่มีการปกครองและการบริหารที่เป็นประชาธิปไตยโดยโปร่งใสมีประสิทธิภาพอย่างเป็นธรรม และพัฒนาต่อได้อย่างยั่งยืนยาวนาน หนังสือเล่มนี้จึงให้ข้อเสนอแนะวิเคราะห์การปฏิรูปประเทศไทย ด้านไหน อย่างไร เพื่อใคร และเพื่ออะไร

การตื่นตัวของประชาชนที่มีการศึกษาหรือสนใจการเมืองในยุคนี้มาจากปัญหาการทุจริต ฉ้อฉล การรวบอำนาจผูกขาดและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมของนักการเมือง ซึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือ การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม ทั้งปัญหาความขัดแย้งทางชนชั้น/กลุ่มชน ปัญหาผูกขาดครอบงำทั้ง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความแตกแยกทางความคิด ปัญหาข้าวยาก หนักแพง สถาบัน ครอบครัว ชุมชนถูกทำให้อ่อนแอ ปัญหาสังคมต่างๆอีกมากมาย ฯลฯ หนังสือเล่มนี้จึงเป็น อีกความคิดหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นปิดกวาดประเทศไทยโดยใช้วิธีการปฏิรูปโดยมองว่าปัญหาสังคมของประเทศไทย ในปัจจุบันคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง ที่ชนชั้นนำส่วนน้อยผูกขาดอำนาจและความมั่งคั่ง มาจนนำไปสู่ปัญหาวิกฤติของประเทศถึง 4 ด้าน การแก้ไขปัญหาต้องทางปฏิรูปเปลี่ยนแปลงคือ โครงสร้าง พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเมืองทั้งระบบ คือ

**1. การเมือง** โครงสร้างเป็นแบบการผูกขาดอำนาจโดยคนส่วนน้อยที่เป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของทุนทรัพย์มีฐานะ ตำแหน่ง การศึกษาที่สูงกว่า ทำให้มีจะมีระบบประชาธิปไตย แบบรัฐสภาที่เป็น ประชาธิปไตยแบบนายทุน รัฐบาลและผู้แทนมาจากระบบการเลือกตั้งที่มีข้อบกพร่องมากการซื้อสิทธิ์ขาย เสี่ยง ระบบอุปถัมภ์ ระบบการตลาดที่เป็นการขายนโยบายลดแลกแจกแถม ผลประโยชน์ซับซ้อนของ นักการเมือง การเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ระบบการเลือกตั้งแบบเดิม ทำให้เศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทย ในปัจจุบันมีปัญหาความขัดแย้งความแตกแยกสองขั้วสุดโต่งต้องใช้การต่อสู้นอกรัฐสภาด้วย เพราะระบบการ เลือกตั้งผู้แทนและรัฐบาลข้อจำกัด และข้อบกพร่องมาก

**2. เศรษฐกิจ** วิกฤติมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบทุนนิยมผูกขาดที่ครอบงำโดย บริษัทขนาดใหญ่ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องพึ่งพาการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศมากกว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดภายในประเทศให้เข้มแข็ง ทำให้มีความเหลื่อมล้ำระหว่างนายทุนที่เป็นเจ้าของ ปัจจัยการผลิตกับคนจนผู้ขายแรงงาน เอาเปรียบแรงงานและผู้บริโภค ทำลายสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาที่ไม่ สมดุล ปัญหาความยากจน รายจ่ายสูงกว่ารายรับ และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย

**3. สังคม** มีความด้อยพัฒนาแล้ว ด้านความรู้ ความคิด วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นแบบเจ้า ขุนมูลนาย อำนาจนิยม จารีตนิยม การศึกษาล้าหลัง ค่านิยมแบบแก่งแย่งแข่งขัน

**4. ระบบนิเวศ** (สภาพแวดล้อม) ป่า ไม้ ที่ดิน แหล่งน้ำ ทะเล ถูกใช้สอยถูกทำลายมาก มีการใช้สารเคมี ใช้พลังงานในการผลิต บริโภคมากสร้างมลภาวะ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ รวมถึงการขาด แคลนทรัพยากร

## วิจารณ์หนังสือ : หนังสือปิดกวาดประเทศไทย ก้าวอย่างอึกยาวไกล

โดยวิธีการแก้ไขปัญหาคือ จะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้มีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวมอย่างเป็นธรรม และเป็นประชาธิปไตยอย่างถึงรากถึงโคน และอย่างบูรณาการ เชื่อมโยงเป็นระบบองค์รวม คำนึงถึงการลดการทำลายระบบนิเวศ โดยแนวคิดที่จะแก้ปัญหาวิกฤติทั้งทาง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยได้ดีที่สุด คือ แนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยระบบ นิเวศ ซึ่งเป็นสังคมนิยมแบบกระจายอำนาจไปที่ชุมชนเป็นหน่วยการผลิตอย่างเป็นประชาธิปไตยและอย่างมี ประสิทธิภาพมุ่งการผลิต กระจายสินค้า บริการที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมยึดแนวทางการพัฒนาที่ ยั่งยืน คือการลดการทำลายระบบนิเวศ (สิ่งแวดล้อม) ลดการใช้พลังงานและสารเคมี มุ่งเจริญเพื่อคุณภาพ ชีวิตแทนการเติบโตทางวัตถุ เป็นการทรัพยากรใหม่เพื่อส่วนรวม สามารถนำไปพัฒนาต่อได้อย่างยั่งยืน

หนังสือปิดกวาดประเทศไทย ก้าวอย่างอึกยาวไกล มุ่งในประเด็นที่ว่าให้ประเทศไทยที่มี ปัญหาสังคมมากมายจนต้องมีการปฏิรูปทั้ง 4 ด้านที่สำคัญ คือการใช้ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมประชาธิปไตย ระบบนิเวศซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติมากกว่า โดยการกอบกู้วิกฤติ ของประเทศต้องเริ่มจาก “ตัวเรา” ถึงเราจะเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีอำนาจในสังคมแต่เราคิดพยายามได้ อย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน